

13- Phạm phụ thiên (Brahmapurohita-devaloka, Realm of Brahma's Ministers): Cõi của các vị Nhiếp chánh của các Phạm thiên. Thọ mạng 1/2 A tăng kỳ kiếp (50.000 năm?). *Nhân tái sanh:* từ đệ nhất thiên bậc trung.

14- Đại phạm thiên (Mahabrahma-devaloka, Realm of the Great Brahmas): Cõi của các vị tự cho mình là toàn năng, là đấng sáng tạo vũ trụ. Chính vị Phạm Thiên vương (còn gọi là Ta bà chủ) tên Brahma Sahampati ở cõi này đã đến khẩn nài đấng Thế tôn truyền dạy giáo pháp cho thế gian. Thọ mạng 1 A tăng kỳ kiếp (100.000 năm?). *Nhân tái sanh:* từ đệ nhất thiên bậc thượng.

II- Cõi Nhị thiên (Second Jhāna) chỗ Định sanh hỷ lạc:

Làm sao chứng được Nhị thiên?

“Dù cảm giác hỷ lạc phát sinh nó vẫn không chế ngự được tâm ta. Rồi ngưng lý luận và suy nghiệm, Như lai đạt được và an trú trong cảnh thiên thứ nhì đây hỷ lạc do tâm định, nội tại tịch tĩnh, trụ tâm vào một chỗ không còn lý luận và suy nghiệm.”

15- Thiếu quang thiên (Parittābhā-devaloka, Realm of Limited Radiance): Cõi của các vị có chút ánh sáng. Thọ mạng 2 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ nhị thiên bậc hạ.

16- Vô lượng quang thiên (Appamānābhā devaloka, Realm of Infinite Radiance): Cõi của các vị Phạm thiên có ánh sáng vô giới hạn. Thọ mạng 4 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ nhị thiên bậc trung.

17- Quang âm thiên (Ābhassarā-devaloka, Realm of the Streaming Radiance): Cõi của các vị Phạm thiên có ánh sáng rực rỡ. Thọ mạng 8 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ nhị thiên bậc thượng.

A tăng kỳ kiếp, Đại A tăng kỳ kiếp

Về số năm của A tăng kỳ kiếp các tài liệu đều không thống nhất nhau. A tăng kỳ có nghĩa là vô số, có tài liệu nói là con số 1 kèm theo 47 con số 0. Một Đại A tăng kỳ kiếp có 1.000 đơn vị A tăng kỳ. Như vậy một Đại A tăng kỳ kiếp là con số 1 triệu năm hay con số 1.000 kèm theo 47 con số 0. Những con số này có thể chỉ là những con số ước lệ để chỉ một khoảng thời gian vô cùng dài.

III- Cõi Tam thiên (Third Jhāna) chỗ Ly hỷ diệu lạc: Chư thiên cõi này vui hưởng các loại phúc lạc của thiên.

Làm sao chứng được Tam thiên?

“Hướng sự xả ly vào hỷ và sân Như lai an trú bằng tỉnh thức và ý thức rồi kinh nghiệm được diệu lạc bản thân, đó là điều mà những bậc tôn túc gọi là "an trú bằng xả ly, tỉnh thức và phúc lạc", và Như lai đạt được cũng như an trú được trong thiên cảnh thứ ba.”

18- Thiếu tịnh thiên (Parittasubhā-devaloka, Realm of the Brahmas of Limited Aura): Cõi của các vị có hào quang nhỏ. Thọ mạng 16 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ tam thiên bậc hạ.

19- Vô lượng tịnh thiên (Appamānā-subhā-devaloka, Realm of the Brahmas of Infinite Aura): Cõi của các vị có hào quang vô giới hạn. Thọ mạng 32 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ tam thiên bậc trung.

20- Biến tịnh thiên (Subhākinhā-devaloka, Realm of the Brahmas of Steady Aura): Cõi của các vị Phạm thiên có hào quang vững chắc. Thọ mạng 64 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh:* từ đệ tam thiên bậc thượng.